

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การทำความดี
เป้าหมาย บุคลากรมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางที่เผยแพร่(ระบุ Link ที่เผยแพร่)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ				
๑. กิจกรรม ๕ส เป็นกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร	เข้าร่วมกิจกรรม ๗ คน	บุคลากรในสำนักงานมีความเป็นระเบียบมากขึ้น และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	- ช่องทางติดต่อ facebookสำนักกีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม	- รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล ๑ รางวัล - รางวัลองค์กร คุณธรรม ๑ รางวัล	๑.เป็นต้นแบบให้บุคลากรในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดี ๒.เป็นหน่วยงานต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๑ มี.ค.๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ facebookสำนักกีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางที่ เผยแพร่(ระบุ Link ที่ เผยแพร่)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ				
๓.การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	เข้าร่วม กิจกรรม ๗ คน	บุคลากรมีความ ภาคภูมิใจในความ เป็นไทย	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	๑ ต.ค ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebookสำนัก กีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	สำนักกีฬา
๔.กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส	เข้าร่วม กิจกรรม ๗ คน	บุคลากรในองค์กร สืบทอดวัฒนธรรม และประเพณีด้วย การอนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์แบบ ดั้งเดิมและ ส่งเสริมให้ ความสำคัญกับ ผู้สูงอายุและวัน ครอบครัว	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	๑ ต.ค ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebookสำนัก กีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ	สำนักกีฬา

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

เป้าหมาย จำนวนเครือข่าย องค์กรที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะเพิ่มขึ้น / มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีค่า ITA ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางที่ เผยแพร่ (ระบุLink ที่ เผยแพร่)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ				
๑. กิจกรรมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต ๑.๑. กิจกรรมข้าวหอมพอเพียง	เข้าร่วมกิจกรรม ๗ คน	บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นรากฐานของวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebook สำนักกีฬา -เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑.๒ กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน	เข้าร่วมกิจกรรม ๗ คน	บุคลากรสำนักกีฬามีความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรมากขึ้น	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebook สำนักกีฬา -เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แผนย่อยที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
 เป้าหมาย บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรม
 ตัวชี้วัด จำนวนระบบจัดการความรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพการส่งเสริมคุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางที่เผยแพร่ (ระบุLink ที่เผยแพร่)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ				
๑.การถอดบทเรียนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน	เข้าร่วมกิจกรรม ๗ คน	บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	๑ ต.ค ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebookสำนักกีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มจัดการแข่งขัน
๒. กิจกรรมสื่อคุณธรรมสนใจและเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ภายในหน่วยงาน	เผยแพร่สื่อออนไลน์ จำนวน ๖ ครั้ง	บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมกับบุคลากรหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และสกัดเป็นองค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในสำนักกีฬาคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	๑ ต.ค ๒๕๖๖ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	ช่องทางติดต่อ -facebookสำนักกีฬา -เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา นักกีฬา

หมายเหตุ ๑. พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม ประกอบด้วยดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”
 ๒. กรณีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่า “ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ”

